

Nâng cao sự chăm sóc cho người dân Alberta mắc bệnh tiểu đường

Ngày 16 Tháng Mười Hai, 2024 [Yêu cầu về truyền thông](#)

Chính phủ Alberta đang mở rộng khả năng truy cập máy đo đường huyết liên tục (CGM), giúp người dân Alberta dễ dàng theo dõi và kiểm soát bệnh tiểu đường của mình hơn.

Chính phủ Alberta cam kết cải thiện khả năng tiếp cận công nghệ y tế giúp người dân Alberta quản lý sức khỏe của họ tốt hơn. Với khoảng 1,3 triệu người dân Alberta hiện đang sống với căn bệnh tiểu đường và tiền tiểu đường, và con số này dự kiến sẽ tăng lên 1,7 triệu vào năm 2034, việc mở rộng sự tiếp cận các công nghệ y tế tiên tiến hiện quan trọng hơn bao giờ hết.

Phạm vi bảo hiểm CGM cho trẻ em dưới 18 tuổi đã bắt đầu vào tháng Hai năm 2022, sau khi một đánh giá công nghệ y tế đã xác định rằng trẻ em sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ công nghệ này. Dựa trên thành công đó, Alberta hiện đang mở rộng phạm vi bảo hiểm CGM cho những người lớn đủ điều kiện.

“Việc quản lý bệnh tiểu đường của một người có thể cực kỳ căng thẳng. Việc mở rộng khả năng tiếp cận các máy theo dõi này cho nhiều người dân Alberta hơn sẽ giúp cuộc sống của họ dễ dàng hơn và giảm bớt gánh nặng cho những người đang sống với căn bệnh tiểu đường.”

Adriana LaGrange, Bộ Trưởng Bộ Y Tế

Mở rộng phạm vi bảo hiểm đối với máy đo đường huyết liên tục là một phần quan trọng trong cam kết của chính phủ nhằm bảo đảm người dân Alberta có thể tiếp cận công nghệ y tế mà họ cần. Điều này có nghĩa là tất cả người dân Alberta mắc bệnh tiểu đường cần một số liệu pháp insulin nhất định, và đã đăng ký chương trình phúc lợi y tế do chính phủ Alberta tài trợ, đều có thể tiếp cận công nghệ quan trọng này.

Việc mở rộng này thực hiện một khuyến nghị quan trọng từ Nhóm Làm Việc Về Bệnh Tiểu Đường, nhóm đã đưa ra lời khuyên cho chính phủ Alberta về việc cải thiện lộ trình chăm sóc bệnh tiểu đường của Alberta.

Việc sử dụng máy đo đường huyết liên tục làm giảm hoặc loại bỏ nhu cầu sử dụng que thử đường huyết. Người dân Alberta nhận được tài trợ cho máy đo đường huyết liên tục sẽ được điều chỉnh giới hạn cho que thử đường huyết khi sử dụng que thử đường huyết không thường xuyên. Người dân Alberta không nhận được tài trợ cho máy đo đường huyết liên tục sẽ tiếp tục có cùng giới hạn que thử đường huyết.

Việc mở rộng này là một bước tiến đáng kể đối với Alberta, cải thiện phẩm chất cuộc sống cho hàng nghìn người dân Alberta mắc bệnh tiểu đường. Bằng cách làm cho máy đo đường huyết liên tục dễ tiếp cận hơn, chính phủ không chỉ cải thiện kết quả sức khỏe mà còn giảm bớt căng thẳng và gánh nặng hàng ngày khi phải kiểm soát tình trạng bệnh mãn tính này.

Điểm nhanh các sự kiện

- Khoảng 23.500 người Alberta tuổi từ 18 trở lên hiện sẽ đủ điều kiện được bảo hiểm máy đo đường huyết liên tục.
- Máy đo đường huyết liên tục là thiết bị đọc lượng đường trong máu của một người sau mỗi vài phút và gửi thông tin đến điện thoại thông minh. Nếu cần, cá nhân đó có thể thực hiện hành động thích hợp để tăng hoặc giảm lượng đường trong máu của mình.
- Nguồn tài trợ cho hai năm đầu tiên của sáng kiến này được cung cấp thông qua thỏa thuận Canada-Alberta nhằm cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Tin liên quan

- [Hỗ trợ nhiều hơn cho trẻ em Alberta mắc bệnh tiểu đường](#) (Ngày 3 tháng Hai năm 2022)

Yêu cầu về truyền thông

Jessi Rampton

587-357-3729
Thư Ký Báo Chí, Y Tế